

Một bài nh n đ nh tr c tình hình Đ t N c c a m t c u SVSQ Khóa 1.

**Chín Hàng Đi Đúng  
Mũi Bỏ Vỡ Đầy C T Qu c**



Chúng ta th tìm hi u nguyên nhân nào Trung C ng càng ngày càng b c l h n ý đ mu n bi n B n Đông thành s h u ch riêng c a h b t ch p s công b ng và lu t qu c t v bi n, mà 119 qu c gia đã ký k t ngày 10 tháng 12 năm 1982, trong đó có Trung C ng và Vi t Nam (1).

I. Vì S S ng Còn C a Ch Đ Trung Qu c

Sau cu c chi n Hoa Vi t năm 1979 và tr c áp l c tranh ch p biên gi i v i Liên Sô, ông Đ ng

Tiêu Bình và thành phố lãnh đạo nhà cầm quyền Trung Cộng, nhữn chân hữ thữ ng tữ chữ c quân đữ i và thiữ t bữ quân trang, quân đữ ng, vũ khí cữ a hữ đã lữ i thữ i; nữ u không kữ p thữ i canh tân và trữ trung hóa hàng ngũ quân đữ i thì không đữ sữ c đữ ng đữ u vữ i Liên Xô và giữ vữ thữ mữ t siêu cữ ng vùng Đông Nam Á Thái Bình Đữ ng trữ c sữ tiữ n bữ vữ mữ i lãnh vữ c cữ a các quữ c gia Tây Phữ ng. Nhữ ng muữ n hiữ n đữ i hoá quân đữ i, cữ n có mữ t ngân sách rữ t lữ n, nhữ ng vữ i tiữ m năng kinh tữ hiữ n hữ u, không thữ nào đữ ng. Hoa Kữ thay đữ i chính sách ngoữ i giao đữ i vữ i Trung Cộng và muữ n giúp quữ c gia này có thữ vữ n lên đữ ng thữ đữ i nghữ ch lữ i Liên Xô. Hoa Kữ dành nhiữ u đữ dữ i cho du sinh cữ a Trung Cộng đữ n hữ c các trữ ng Đữ i Hữ c danh tiữ ng cũng nhữ lãnh vữ c mữ u đữ ch cũng đữ c dành cho mữ i sữ u đữ i. Nhân cữ hữ i này, thành phố lãnh đữ o đữ ng cữ ng sữ n Trung Quữ c quyữ t đữ nh thay đữ i tữ duy, tữ m nhữ n, thữ hiữ n qua lữ i tuyên bữ cữ a ông Đữ ng Tiêu Bình: “Không cữ n biữ t Mèo Trữ ng hay Mèo Đen, chữ cữ n biữ t con mèo nào bữ t đữ c chuữ t mà thôi”. Và vữ i quan niữ m này, nhà cầm quyền Trung Cộng đã quyữ t đữ nh chuyữ n đữ i nữ n kinh tữ tữ p trung trong xã hữ i chữ nghĩa sang nữ n kinh tữ thữ trữ ng, kữ t quữ đã giúp nữ n kinh tữ Trung Cộng phát triữ n nhanh chóng nhữ chúng ta đã thữ y ngày nay.

1. Mữ t Quân Bình Xã Hữ i Trong Tiữ n Trình Phát Triữ n Kinh Tữ .

Tiữ n trình phát triữ n kinh tữ , nhữ vào khữ i nhân công khữ ng lữ vô tữ n, vữ a cữ n cữ vữ a đữ bữ o, đữ ng đữ c sữ cữ nh tranh trên thữ trữ ng nhân công, cho phép giá thành sữ n xuữ t hàng hóa Trung Cộng thữ t thữ p, thữ a sữ c cữ nh tranh trên thữ trữ ng thữ giữ i, đẽm vữ cho Trung Quữ c mữ t khữ i lữ ng ngoữ i tữ khữ ng lữ . Đữ ng thữ i cũng tữ o ra sữ mữ t quân bình xã hữ i, sữ cách biữ t giàu nghèo giữ a ngoữ i có thữ lữ c và dân thữ ng, giữ a dân thữ thành vữ i dân thôn quê, nhữ t là giữ a nhữ ng tữ nh Miữ n Nam và vùng Duyên Hữ i vữ i các tữ nh nữ m sâu trong nữ i đữ a, sữ cách biữ t này quá lữ n (2). Nữ u đẽm so sánh mữ c sữ ng trung bình cữ a dân Bữ c Kinh, và thữ dân các tữ nh miữ n Nam và vùng duyên hữ i vữ i mữ c sữ ng trung bình cữ a nông dân Quữ Châu, Tây Tữ ng, Tân Cữ ng, giữ ng nhữ so sánh mữ c sữ ng cữ a ngoữ i dân Âu Châu vữ i dân Phi Châu không phữ i là quá đữ ng.

Trong cuữ c hữ p hàng năm Trung Quữ ng Đữ ng Cữ ng Sữ n Trung Quữ c ngày Thữ Sáu 15 tháng 10 năm 2010 vữ a qua tữ i Bữ c Kinh, đữ a ra kữ hoữ ch 5 năm vữ kinh tữ đữ có thữ nâng cao nữ p sữ ng ngoữ i dân ã nông thôn. Bữ i đữ ng Cữ ng Sữ n Trung Quữ c đữ ng lo ngoữ i trữ c sữ bữ t mữ n càng ngày càng nhiữ u cữ a mữ i tữ ng lữ p dân chúng và ngay trong nữ i bữ đữ ng Cữ ng Sữ n Trung Quữ c, vữ nữ p sữ ng cách biữ t giữ a nghèo và giàu càng lữ n và tữ nữ n tham nhữ n là nguyên nhân chính góp phữ n cho sữ bữ t mữ n. Chính vì vữ y mà có hiữ n tữ ng Ôn Gia Bữ o mà thữ giữ i đã bàn tán trong thữ i gian gữ n đữ y. Thữ Tữ ng Ôn Gia Bữ o nhữ n thữ y có thữ sữ có mữ t cuữ c nữ i loữ n nữ u không kữ p thữ i cữ i cách chính trữ , bữ ng không công trữ n cữ i cách kinh tữ sữ tan theo mây khói. Ông Ôn Gia Bữ o đã công khai kê gữ i Cữ i Cách Tữ Do Dân Chữ và phữ i chữ m đữ t cai trữ bữ ng nghữ quyữ t, sữ c lữ nh cữ a thữ i kữ tiữ n cách mữ ng, mà nhà cầm quyền phữ i tuân thữ theo hiữ n pháp và luữ t pháp, không mữ t ai có thữ đữ ng trên pháp luữ t.

Trung Cộng vữ i đữ n tích hiữ n hữ u 3.696.100 đữ m vuông, chữ bữ ng đữ n tích lãnh thữ cữ a Hoa Kữ , nhữ hữ n Canada và Nga (3). Trên thữ c tữ dân Trung Cộng chữ sữ ng trên 46% lãnh thữ , phữ n còn lữ i là núi non hay sa mữ c, mữ c dù vữ i lãnh thữ rữ ng lữ n nhữ vữ y cũng chữ cho phép dân sữ tữ i đa có thữ tữ 700 triữ u đữ n 800 triữ u đữ ngoữ i dân có mữ t nữ p sữ ng tữ ng đữ i mà thôi. Trong khi đó dân sữ Trung Quữ c hữ n 1.3 tữ , chiữ m gữ n 1/5 nhân sữ thữ giữ i, vữ t quá khữ năng đữ ng nhu cữ u cữ a tài nguyên thiên nhiên mà đữ t nữ c Trung Hoa có.

Giữ i quyữ t vữ n đữ nhân mữ n trữ c nguữ n tài nguyên thiên nhiên giữ i hữ n, nhà cầm quyền Trung Cộng áp đữ ng các chính sách cữ ng bách gia đữ n chữ có mữ t con, nhữ ng kữ hoữ ch này phữ i tữ i mữ t thữ kữ sau mữ i đẽm lữ i kữ t quữ . Đữ giữ i quyữ t tữ c thữ i nữ n nhân mữ n hữ đã âm thữ m đữ dân và giữ i quyữ t vữ n đữ thữ t nghữ p qua các công trữ n thữ u xây đữ ng hay mữ n đữ t, mữ n

hành dài hàng nghìn người xuống gia Phi Châu hay các nước láng giềng để biến những công nhân cũa họ trở thành công dân quốc gia số mới, suốt mấy chục năm qua, những ngày nay đã biến phần đời khó mà tiếp tục theo hi vọng âm mưu cũa họ (4).

## 2. Vì Nhu Cầu Sống Còn

Với mô hình phát triển kinh tế cũa Trung Quốc hiện tại dựa vào dân số đông đúc như là nguồn tài nguyên phát triển kinh tế, chú trọng vào sự mở rộng sản xuất hàng hóa thông thường hàng ngày và những việc phẩm chất, do đó đòi hỏi mở rộng nguồn nguyên liệu và nhiên liệu khoáng mà biến thân phận những người không được, cho nên lợi ích tự nhiên về tài nguyên như đất đai, nước, là điều hiển nhiên, nhu cầu càng ngày càng gia tăng.

Thấy được các khu vực tiềm năng này, giới lãnh đạo Trung Quốc muốn chuyển đổi từ nền kinh tế sản xuất thiên về sự mở rộng, sang phẩm chất. Những trường hợp tiếp thu vào lãnh vực giáo dục, nâng cao kiến thức khoa học, kỹ thuật, và cần phải có một kinh phí khổng lồ và lâu dài. Tuy nhiên, điều này họ có thể khắc phục được, những lực lượng lao động phổ thông (lao động tay chân hiện tại trí óc) không được xếp hạng sản phẩm thì nền tảng nghiệp vụ cao, có thể gia tăng lên tới 200-300 triệu người, lợi là một vấn đề nghiêm trọng, làm biến đổi xã hội có thể đưa đến sự sụp đổ.

Đó là những khó khăn mà nhà cầm quyền Trung Quốc đang đứng trước, không giới pháp nào trở về, được cái này thì mất cái kia, hàng nghìn mô hình kinh tế hiện tại đem lại nguồn ngoại tệ lớn lao cho họ. Giới pháp để sống còn duy nhất trong hiện tại là tiếp tục giới mô hình kinh tế hiện tại họ và xếp hạng sản phẩm quân sự giành hết nguồn tài nguyên Biển Đông, nếu có trở ngại điều họ sợ, khí hậu và nguồn họ sợ sự khoáng, có thể giới quy định các khó khăn mà họ đang gặp phải. Chính vì vậy trong những ngày gần đây, nhà cầm quyền Trung Quốc bắt buộc phải biến đổi, từ nền tảng lãnh đạo, theo hình thức bỏ hay đứng ranh giới lãnh đạo 9 dặm, và sát vào biển các quốc gia nằm ven biển, chiếm gần 80% diện tích Biển Đông.

Qua các sự kiện vừa nêu trên, cho chúng ta thấy rõ nhu cầu thị trường và ý đồ cũa Trung Quốc trong việc tranh chấp tại Biển Đông, đứng trước Việt Nam chúng ta là cần phải giới pháp thích nghi và hiểu hiểu hiểu biết về vấn đề toàn biển để và quy định kinh tế trên Biển Đông thuộc chủ quyền cũa Việt Nam kể cả về lịch sử và luật pháp quốc tế.

II. Trường Hợp Cầu Cầu Tại Biển Đông Việt Nam Phải Làm Gì Trong Biến Cố Nhị Nguyên Tại Việt Nam  
Với sự thành công trong công cuộc cải cách kinh tế đã đem lại nguồn ngoại tệ khoáng, giúp cho nhà cầm quyền Trung Quốc đứng tài chánh, tiếp tục hiện đời hoá quân đội như mong muốn. Theo nhận định cũa giới phân tích quân sự và tình báo cho biết trong vòng một năm tới, sự tranh chấp vùng Biển Đông sẽ trở nên tồi tệ hơn khi Trung Quốc hoàn tất việc sản xuất 8 tỉ m tấn dầu nguyên tử có khả năng mang hàng tỉ tấn mang đến đến nguyên tử và tiếp đến đến xuyên lục địa, hãm dọa đến đến an ninh lãnh thổ Hoa Kỳ. Và sự phân tích cũa chuyên viên Ngũ Giác Đài Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ qua không quân và tình báo, gần đây cho biết Trung Quốc đang xây dựng đường hầm trong sườn núi tại đảo Hải Nam, cao 60 feet (18.288 meters) có thể chứa 20 tỉ tấn nhiên liệu và trong năm 2010 có thể cho họ tiếp 5 tỉ tấn nhiên liệu nguyên tử loại 094 có khả năng mang 12 hàng tấn JL-2 mang đến đến nguyên tử.

Ngoài ra Trung Quốc đã mua lại hàng không mẫu cũa Nga để tân trang cũng như mô phỏng theo đó để đóng thêm ít nhất 5 hàng không mẫu cũa họ trong vòng 5 năm đến 10 năm tới (5).

Với tham vọng muốn biến Biển Đông thành cũa riêng cũa mình, Trung Quốc chuyển trọng tâm dùng sức mạnh tiếp áp lực trong vấn đề tranh chấp và chính vì vậy đã có một vài động chuyển về Hoa Kỳ trên Biển Đông, như trường hợp xảy ra vào tháng 7 năm 2001, khi phi cơ thám thính EP-3 cũa Hoa Kỳ thực hiện chu kỳ quan sát trên không phận quốc tế gần đảo Hải Nam biến chuyển đến

## Chín Hàng Đi Đúng Mục Tiêu Của Các Quốc

T&#225;c Gi&#7843;: Cũ SVSQ K1 Lê Phát Minh  
Th&#7913; Ba, 26 Th&#225;ng 7 N&#259;m 2011 21:24

Cả Trung Quốc lên khu vực này gây tai nạn đã phải đáp khốn cớ xử lý phi trách nhiệm tại Hải Nam.

Và những đóng góp nhỏ khác trên vùng biển Đông Hải Nam trên hai phần quốc tế sau này, bắt đầu từ 4 tháng 3 năm 2009, phi cơ và tàu đánh cá Trung Quốc liên tục bám sát tàu USNS Victorious thăm dò lòng biển của Hoa Kỳ trên vùng hai phần quốc tế gần Đông Hải Nam, đến ngày 8 tháng 3, 5 tàu đánh cá Trung Quốc bao vây tàu thăm dò lòng biển USNS Inpeccable Incident trong vòng 2 tiếng đồng hồ, khi thuyền trưởng tàu thăm dò Hoa Kỳ báo động và cứu cứu, sau đó tàu hải quân Trung Quốc đến gần và thả. Sau sự việc quốc tế này, chính quyền Hoa Kỳ phải đưa ra các quy định Trung Quốc đồng thời cho chính họ miễn trừ các tàu thăm dò lòng biển suốt trình công tác, để tỏ rõ thái độ quy thuận tâm của Hoa Kỳ vì đây là hai phần quốc tế.

Ngoài ra, Trung Quốc đã tích cực củng cố vị trí trong vùng biển Đông Hải Nam gần Đông Kawasaki của Nhật trong 5 ngày kể từ 30 tháng 6, nhằm là một hành động khiêu khích Hoa Kỳ. Trong cuộc vị trí này Trung Quốc đem ra thể nghiệm loại hình tấn công có tên là “Sát thủ của hàng không mẫu hạm” (Aircraft Carrier Killer).

Ngày 28 tháng 6 năm 2010, 2 ngày trước khi Trung Quốc bắt đầu vị trí, Hoa Kỳ đã đi xuống đồng 3 tiếng đồng hồ để nhả và tấn công trong Đông Thái Hải Nam, trong thời kỳ còn chiến tranh lạnh các loại tiêm kích này mang 16 đầu tên Trident và đầu tên nguyên tử, những ngày nay đầu tên tấn công mang đầu tên Tomahawk, mang đầu tên có sức tàn phá mạnh và chính xác bắt đầu đưa ra đầu tên nào trên đầu tên mà Radar để không thể phát hiện đầu tên. Đó là các tàu USS Michigan, đầu tên điều trị Pusan, Nam Hàn; tàu USS Ohio trị Vịnh Subic của Phi Luật Tân; và tàu USS Florida trị Diego Garcia trong Ấn Độ Dương. Đây là một dấu hiệu của Hoa Kỳ đang kiên quyết duy trì vị thế thống lĩnh về quân sự ở Châu Á. Và Hoa Kỳ muốn chuyển thông điệp cho Bắc Kinh và các nước khác, kẻ cao đồng minh lẫn không đồng minh. (6)

Cũng như trong cuộc họp với các Ngoại trưởng khu vực ASIA tại Hà Nội, trong tháng 7 vừa qua Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton, khẳng định “lợi ích quốc gia” của Mỹ ở Biển Đông, sẽ không đồng ý ngoài cuộc tranh chấp, Hoa Kỳ phải bắt buộc quốc gia nào sẽ đồng ý vũ lực hay đe dọa sẽ đồng ý vũ lực ở vùng biển quan trọng này.

### III. Kết Luận

Hai thập niên qua, trình độ của liên hiệp của Trung Quốc trong việc tranh chấp biên giới trên đất liền và biển Đông. Nhà cầm quyền Trung Quốc Sìn Việt Nam, trong thời gian đã phải chịu trách nhiệm giải quyết biên giới ngoài biên giới giao mướm đất. Những kết quả bất thuận thì, như trình bày tiếp theo Việt Nam dân tộc Việt Nam một hàng nghìn dặm vuông lãnh hải. Trên đất liền một hàng nghìn cây vuông trong đó có thác Bản Dục, dù nhà cầm quyền Trung Quốc Sìn Việt Nam cố gắng nhân dân không cho xúc phạm đến Trung Quốc để lộ lòng, cứu mong Trung Quốc thông tình không liên hiệp.

Những người dân Việt Nam tại vùng đánh cá Vịnh Bắc Việt là nạn nhân những xuyên biên giới áp, bắt giữ của hải quân Trung Quốc, với mục đích làm cho người Philippines Nam không dám đến đánh cá khu vực biển của quốc gia Trung Quốc. Mặc dù CSVN và Trung Quốc đã ký kết hiệp ước công nhận vùng đánh cá chung giữa người dân hai nước.

Riêng khu vực biển Hoàng Sa và Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam, trong vòng tranh chấp, tàu Trung Quốc liên tục áp người dân Việt Nam qua nhiệm vụ hình thức, ngăn cản đánh cá, đồng chìm tàu, tích tụ cá cùng các phương tiện đánh cá và giam cầm người dân Việt Nam đòi tiền chuộc mạng, v.v...

Qua các sự kiện và hành động của Trung Quốc cho chúng ta thấy vì nhu cầu sống còn, Trung Quốc không thể nhân nhượng vì tình hữu nghị hay đàn em chủ thu nhập phần mà nhượng tay.

Hiện tại Hoa Kỳ có nhu cầu bỏ quy định chi tiêu quân sự và kinh tế vùng Đông Nam Á Thái Bình Dương nên phải đứng thẳng đi nghênh chiến tham vọng bành trướng của Trung Quốc, đây là cách giúp cho các quốc gia Biển Đông trong đó có Việt Nam. Nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam phải ý thức trách nhiệm đi với quốc gia dân tộc, phải dứt quy định tiêu cực trên quy định đi đứng, đứng vì sự diên biến hòa bình mà bỏ qua cách hành hiệp, đứng minh với Hoa Kỳ và cũng là cách hành thiện đoàn kết toàn dân tộc hành ngoại và quốc nội cùng nhau bỏ về tiêu cực. Bởi trong quá khứ nhà cầm quyền và đứng Cộng Sản Việt Nam đã bỏ qua nhiều cách hành bỏ về với toàn lãnh thổ và quy định kinh tế :

- a. Năm 1978 đứng quá kiêu căng của kẻ thù đứng đòi Hoa Kỳ bỏ đi đứng chi tiêu tranh, mà chủ yếu của Hoa Kỳ vì đứng tái thiết thì đã bình thường hóa bang giao, không bỏ Trung Quốc phải tay trên. Và cuộc chiến tranh Hoa-Việt không xảy ra vì có Hoa Kỳ đứng đằng sau (7)
- b. Bình thường hóa Thủ tướng Mũi với Hoa Kỳ sau 4 năm thường lệ, dù trừ đứng ký kết trong phiên họp thường định các quốc gia Thái Bình Dương tại Tân Tây Lan năm 1998, khi Tổng Thng Clinton đứng đây, nhưng giới chót phái đoàn Việt Cộng không đứng, coi như bỏ đi cách hành đứng Hoa Kỳ đứng bỏ Việt Nam vào WTO từ năm 2000, và Việt Nam có nhiều cách hành đón nhận đứng từ nhiều quốc gia Tây Phương thay vì hành đứng vào Trung Quốc.

Qua thời gian dài trong 3 thập niên qua, Trung Quốc ra sức gây chiến của với các quốc gia Đông Nam Á qua chính sách kinh tế và ngoại giao. Nhưng khi Trung Quốc muốn dùng sức mạnh quân sự biển Biển Đông thành của riêng mình, khi nhìn cho các quốc gia Đông Nam Á thấy bỏ mất mất của Trung Quốc, nên họ đã phải tìm cách làm đi lên của chung hăng, ngang ngửa của Trung Quốc nên ngã họ với Hoa Kỳ. Và Hoa Kỳ cũng có nhu cầu quy định kinh tế và chi tiêu vùng Đông Nam Á Thái Bình Dương, do đó họ không thể không bỏ ý định bành trướng của Trung Quốc và sẵn sàng hỗ trợ cho các quốc gia Đông Nam Á Thái Bình Dương, qua lời tuyên bố của bà Clinton tại Hà Nội trong tháng 7 vừa qua. Cũng như cuộc họp thường định giữa Tổng Thng Hoa Kỳ và nguyên thủ các quốc gia trong khu vực ASIAN tại New York nhân dịp tham dự phiên họp Hội Đứng Liên Hiệp Quốc ngày 24 tháng 9 vừa qua với bản thông cáo chung 25 điểm. Đứng biệt đứng 18 không đứng đứng quan trọng của đứng định và hòa bình khu vực, an ninh hàng hải, không cần đứng đứng đứng và đứng do hàng hải theo nguyên quy định liên quan đứng đứng đứng thu của luật pháp quốc tế, gũm Công của LHQ với Luật Biển (UNCLOS) và nguyên đứng luật hàng hải quốc tế khác, đứng đứng đứng quy định hòa bình các tranh chấp.

Và mũi đây Hoa Kỳ tái không đứng đứng đứng với Biển Đông trong cuộc họp cấp Bộ Trưởng Quốc Phòng các quốc gia trong khu vực ASEAN mở ra đứng tại Hà Nội với a kết thúc ngày 14 tháng 10 năm 2010 vừa qua. Bộ Trưởng Quốc Phòng Hoa Kỳ, ông Robert Gates tuyên bố : “Các bên tranh chấp cần đứng đứng đứng quy định đứng cách hòa bình, không đứng đứng vũ lực của chúng, thông qua quá trình hành hiệp ngoại giao, và phù hợp với luật pháp và thông lệ quốc tế. Hoa Kỳ luôn luôn thúc đẩy quy định của chúng tôi và đứng quy định của các quốc gia quá khứ và hoạt động trên vùng biển quốc tế. Điều này sẽ không thay đổi, cũng như cam kết của chúng tôi tham gia vào các cuộc diên tập và các hoạt động cùng với các đứng minh và đứng tác của chúng tôi, cũng sẽ không thay đổi”

Đi u này cho Trung Cũ ng hi u rõ không th ti p t c x dũ ng lu t rũ ng xanh, hung hũng dùng cũũ ng lũ c nũũ c lũ n bũ t nũ t, cũũ ng ếp nũũ c bé bũ t chũ p luũ t pháp quũ c tũ , nũ u hũ không muũ n bũ cô lũ p. Vì vũ y chúng ta thũ y Trung Cũ ng đã xuũ ng giũ ng, không còn hung hũng nhũ trũũ c đây và trong phiên hũ p các viên chũ c, Trung Cũ ng không lũ p lũ i cũ m tũ “Biũ n Đông là quyũ n lũ i cũ t lũ i cũ a hũ”, và Bũ Trũũ ng Quũ c Phòng Trung Cũ ng, Lũũ ng Quang Liũ t cũũ đã tuyên bũ : “Trung Quũ c đang chuũ n bũ hũ p tác vũ i các quũ c gia vũ an ninh khu vũ c và cũũ khũ ng đũ nh viũ c phát triũ n quân sũ chũ đũ tũ vũ , không là mũ i đe đũ a các quũ c gia láng giũ ng”. Dù lũ i tuyên bũ này có thũ c tâm hay không, nhũ ng cũũ cho thũ y Trung Cũ ng đã thũ m đũn



Qua sũ kiũ n này cho chúng ta thũ y sũ quy lũ y, yũ u hèn cũ a CSVN không làm cho Trung Cũ ng thũũ ng tình mà nũũ ng tay mà còn là mũ t yũ u tũ khuyũ n kích cho Trung Cũ ng lũ n ếp thêm. Thũ hiũ n qua viũ c nhà cũ m quyũ n Cũũ ng Sũ n Viũ t Nam trong quá khũ đã không dám phũ n đũ i trũũ c ác tâm cũ a hũ i quân Trung Cũ ng bũ t giam, cũũ p bũ c ngũ dân Viũ t Nam trên vùng biũ n tranh chũ p (Hoàng Sa và Trũũ ng Sa), đũ i tiũ n chuũ c mũ ng hay đũ ng chìm tàu, mà nhà cũ m quyũ n CSVN cũũ không dám nêu đũ ch danh tàu Trung Cũ ng mà giũ i là tàu lũ . Trong khi đó chính quyũ n Phi Luũ t Tân, mũ c dù quân đũ i cũ a hũ cũ lũ sĩ hũ n Viũ t Nam, nhũ ng Phi Luũ t Tân bũ o vũ đũũ c ngũ dân cũ a hũ và còn bũ t và xũ phũ t ngũ phũ Trung Cũ ng khi nhũ ng ngũ phũ Trung Cũ ng đánh cá trong hũ i phũ n Phi Luũ t Tân, bũ i chính quyũ n Phi Luũ t Tân thũ hiũ n quyũ t tâm bũ o vũ chũ quyũ n lãnh hũ i cũ a mình dù Trung Cũ ng phũ n đũ i nhũ ng không dám vũũ t qua giũ i hũ n.

Nhũ ng gũ n đây, trũũ c phiên hũ p Bũ Trũũ ng 10 quũ c gia khũ i ASEAN và 8 quũ c gia đũũ c mũ i trong đó Hoa Kũ , Trung Cũ ng, Nhũ t Bũ n, Tân Tây Lan, Úc Đũ i Lũ i, Nam Hàn, Nga và ũ n Đũ tũ i Hà Nũ i. Lũ n đũ u tiên Bũ Ngoũ i Giao CSVN đã triũ u Đũ i Sũ Trung Cũ ng đũ n và đũ a công hàm phũ n đũ i và buũ c nhà cũ m quyũ n Trung Cũ ng phũ i thũ vô đũ i u kiên 9 ngũ dân Viũ t Nam bũ bũ t giũ tũ i vùng biũ n gũ n đũ o Hoàng Sa ngày 11 tháng 9 vũ a qua. Kũ t quũ ngày 12 tháng 10, phía Trung Cũ ng cho biũ t hũ đã phũ ng thũ ch ngũ dân Viũ t Nam. Qua sũ kiũ n này, cho thũ y khi nhà cũ m quyũ n có quyũ t tâm bũ o vũ công dân cũ a mình, dù là tiũ ng nói cũ a mũ t nũũ c nhũũ c tiũ u, kũ thù không thũ làm ngũ bũ i còn công luũ n quũ c tũ .

Riêng hành đũ ng cũ a nhũ ng công dân, sinh viên, thanh niên nam nũ Viũ t Nam thũ hiũ n lòng yêu nũũ c lên tiũ ng chũ ng đũ i hành đũ ng xâm lũũ cũ a Trung Cũ ng đũ i vũ i biũ n đũ o lũ i bũ nhà

## Chức năng Đi Đứng Mũi Bỏ Vỡ Đỉnh c T Qu c

T&#225;c Gi&#7843;: C u SVSQ K1 Lê Phát Minh  
Th&#7913; Ba, 26 Th&#225;ng 7 N&#259;m 2011 21:24

---

c m quy n CSVN đàn áp giam c m, hành đ ng này vô hình chung khuy n khích k thù Trung C ng không t ng nh ng trong v n đ tranh ch p bi n Đông b i h th y CSVN quá nhu nh c và s h i tr c quy n l c c a h .

Và trong đ i u 4 c a thông cáo chung cu c h p th ng đ nh t i New York gi a T ng Th ng Hoa K và lãnh đ o c a các qu c gia kh i ASEAN, các qu c gia này cũng kh ng đ nh s h p tác v i Hoa K gi i quy t các v n đ nhân quy n, giáo đ c, v.v... Đ i u này Hoa K cho các qu c gia trong kh i ASEAN bi t r ng c n c i thi n v n đ nhân quy n s giúp cho chính ph Hoa K d dàng h p tác và h tr các qu c gia này v m i m t trong đó có lãnh v c qu c phòng, vì s đ ng tình c a Qu c H i và nhân dân Hoa K . Trái l i, n u các qu c gia trong kh i ASEAN ti p t c vi ph m nhân quy n, dù chính ph Hoa K có mu n h tr cũng b Qu c H i ngăn c m. Vì v y nhà c m quy n CSVN ph i th c t nh, ý th c đ t quy n l i T Qu c lên trên quy n l i đ ng C ng S n, n m l y c h i này, ch p nh n ch đ t do dân ch đ tr thành đ ng minh c a Hoa K và cũng là c h i t o s đoàn k t qu c gia dân t c, cùng nhau ch ng ngo i xâm.

Houston, ngày 16 tháng 10 năm 2010

Lê Phát Minh



### Chú thích:

(1) Công c Liên Hi p Qu c v Bi n đ c 119 qu c gia ký k t ngày 10 tháng 12 năm 1982, trong đó có Trung C ng và Vi t Nam. Và công c này đã tr thành lu t ch p hành k t ngày 16 tháng 11 năm 1994. Theo đó bi n lãnh th r ng 12 h i lý tính t đ ng c s (bãi bi n) khi n c th y tri u xu ng tr ra kh i. Theo đ i u 76 v lu t bi n, vùng đ c quy n kinh t v đánh cá,

khai thác dầu hỏa rừng thêm 200 hũ lý (370. 4Km) kũ tũ biũ nũ lãnh thũ . Ngoài ra thũ mũ cũ đũ a đũ a theo đũ a chũ t, đũ a hũnh cũ thũ kũeo dài tũ i 350 hũ lý (647.2 km).

(2) Nghiên cũ u cũ a ông Aleksandr Khramchikhin, mũ t mũ c giũ ngũũ i Nga, tũ ng thu nhũ p cũ a các tũ nhũ miũ n dũyên hũ i Đũng Nam, Quũ ng Chũu cao hũ n 90 lũ n so vũ i tũ ng thu nhũ p cũ a vùng Tây Tũ ng, Tân Cũũ ng.

(3) Trung Hoa cũ diũ n tích 3.696.100 đũ m vuũng, dũn sũ 1,338.570.000. Hoa Kũ cũ diũ n tích 3.618.813 đũ m vuũng, dũn sũ 306.707.000 ngũũ i, Canada cũ diũ n tích 3,866.085 đũ m vuũng vũ i dũn sũ 34.619.000. Nga cũ diũ n tích 6.592.771 vũ i dũn sũ 146.001.176.

(4) Trên 150 triũ u di dũn ngũũ i Hoa sũ ng trên khũ p thũ giũ i.

(5) Theo tài liũ u đũng trong nhũ t báo The Daily Telegraph, ngày 05 thũng 5 năm 2010 do ký giũ chuyên vũ quũ c phũng Thomas Harding.

(6) Tũ South China Morning Post xũ t bũ n tũ i Hongkong ngày thũ hai 28 thũng 6 năm 2010 cho hay ba tũu ngũm hũ ng Ohio này vũ a đũũũũ c nũng cũp sũũ duũ ng hũ a tiũn mang đũu đũũ n hũ t nhũn chũyũũ n sang dũng các vũ khũ tũĩ tũn hũ n nhũ thiũt biũ do thũm hiũũ n đũũ i và sũũ lũũũũ ng lũũ hũ a tiũn Tomahawk chũyũũn tũũn cũng các mũũ c tiũu trên mũũ t đũũt. Tũũ ng sũũ tũũn lũũũ a mà 3 tũu này mang trên mũũnh lũũn tũũ i 462 chiũũc Tomahawk.

(7) Trũũ lũũ i phũũ ng vũũ n cũ a cũ u Ngoũũ i Trũũũũ ng CSVN Nguyũũ n Duy Niũn vũũ i nhũ báo Nguyũũ n Anh Tũũũ n đũũng trên Vietnamnet, ngày 8-7-2010, cho biũũ t năm 1978 Hoa Kũ mũũũ n thiũũ t lũũ p bang giao vũũ i Viũũ t Nam và sũũ n sang viũũ n trũũũ kinh tũũ , nhũũ ng phiũũ nhũ cũũ m quyũũ n CSVN đũũi Hoa Kũ phũũ i bũũ i thũũũũũ ng chiũũũ n tranh, rũũ i mũũũ i nũũi đũũũ n bang giao. Sau đũũ chũũ ng mũũũ t vũũũ thũũng CSVN biũũũ t hũũ , mũũũũ n nhũũũ n đũũũ u kiũũũ n bang giao cũũ a Hoa Kũũ , nhũũũ ng lũũũc đũũũ Hoa Kũũ lũũũ vũũ hũũ đũũũ thoũũũ thuũũũ n đũũũũũ c vũũ i Trung Cũũũ ng.